



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 14 ตุลาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ซี้ถกแก้มะพร้าว2กระทวงเหลวยังพร้อมลุยเข้ากรุงเทพฯ18ต.ค.	มติชน
2. คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ใครจะได้ฐานเสียง 10 ล้านคน?	แนวหน้า
3. เดลินิวส์: ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง	เดลินิวส์
4. ข่าวอินทรีย์ไทยมีสะตูดัดเกณฑ์มาตรฐานจีน	ไทยรัฐ
5. พสกนิกรทั่วไทยจัดกิจกรรมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต.9	กรุงเทพธุรกิจ
6. โพสต์ทูเดย์: คุมหมาแมวต้องชัด	โพสต์ทูเดย์
7. คอลัมน์: ท้นสถานการณ์: เกษตรฯ เตรียมย้ายล็อตใหญ่	โพสต์ทูเดย์
8. ครูหยุดจ้องตัดปมเก็บเงิน ค่าขึ้นทะเบียนหมา-แมว	โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : ชีตกแก้มะพร้าว 2 กระทรงเหลวยังพร้อมลุยเข้ากรุงเทพฯ 18 ต.ค.

วันอาทิตย์ ที่ 14 ตุลาคม 2561

ฉบับที่ : 14827 หน้า : 12 (ล่างซ้าย)

ชีตกแก้มะพร้าว 2 กระทรงเหลวยังพร้อมลุยเข้ากรุงเทพฯ 18 ต.ค.

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรัักษ์ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า มีข้อสรุปจากหน่วยงานด้านความมั่นคงแจ้งให้ทราบภายหลังการเจรจาเพื่อหาข้อยุติเบื้องต้นแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ได้แจ้งรายชื่อตัวแทนจากหน่วยงานส่วนกลางจะเดินทางมาพบและเจรจากับเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว ในวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ธงชัย อ.บางสะพาน ประกอบด้วย นายสุรจิตร์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.จริยา สุทธิโชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ นายวันชัย วราวิทย์

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

“การเจรจาไม่น่าจะบรรลุตามข้อเรียกร้อง เนื่องจากรายชื่อกำหนดไม่มีอำนาจตัดสินใจและจะต้องเสนอรายงานผลการเจรจาถึงรัฐมนตรี 2 กระทรวงหลัก หากชาวสวนไม่พอใจผลการประชุมก็จะเลื่อนขบวนเข้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ หลังจากจ่ายค่ามัดจำรถบัสโดยสารไว้แล้ว 6 คัน และขออนุญาตการประชุมในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ สาธารณะเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ 2 สถานี ตำรวจนครบาล โดยขอให้ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

บ้านเกิดเมืองนอน 2



ใครจะได้ฐานเสียง 10 ล้านคน?

ใครจะได้ฐานเสียง 10 ล้านคน?



ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่กำลังมาถึงนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งราว 30 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ที่จะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกเกือบ 10 ล้านคน ซึ่งอาจนับได้ว่ามีสัดส่วนถึง 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด

ผลโพลล์ของนักศึกษา 19 สถาบันระบุว่า 74% สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตื่นตกใจ เพราะพรรคอนาคตใหม่กำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้ง และแกนนำทั้งหลายก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ไม่เคยลงสนามการเมืองเลือกตั้งมาก่อนเลย

ส่วนอีก 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นประกอบด้วยผู้สูงวัย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มีจำนวนถึง 1 ใน 3 และผู้คนในวัยทำงานอีก 1 ใน 3 แต่สัดส่วน 2 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งกลุ่มนี้จะมีลักษณะกระจายตัว คือ อาจเลือกพรรคการเมืองทุกพรรคตามแต่ความชอบใจของตน ดังนั้นสัดส่วน 2 ใน 3 นี้จึงกระจุกกระจาย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสัดส่วน 2 ใน 3 ดังกล่าวนี้นี้มีจำนวนรวมกันเกือบ 20 ล้านคน แต่จำนวนเกือบ 10 ล้านคนกำลังมีปัญหาใหญ่หลวง ที่กระทบกระเทือนต่อชีวิตสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของชีวิตและสังคมของตนอย่างรุนแรง แต่

ปรากฏว่าปัญหาของคนเกือบ 10 ล้านคนนี้กลับไม่มีใครได้นำพาเอาใจใส่แก้ไขปัญหาให้เลย

คนกลุ่มใหญ่เกือบ 10 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ประกอบด้วย

กลุ่มแรก คือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสารพิษยาฆ่าหญ้า ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของเกษตรกรและประชาชน เป็นความเดือดร้อนที่ประจักษ์ชัดเจนและความจริงก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า สารดังกล่าวเป็นพิษร้ายแรง ผู้ผลิตก็เลิกผลิตไปแล้ว และถูกศาลพิพากษาให้ชดเชยค่าเสียหายจำนวนมหาศาล ซึ่งประเทศไทยก็รู้ว่าเป็นพิษร้ายแรง จนผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องออกหน้าต่อต้านอย่างรุนแรง เพื่อให้เลิกใช้ทันที

แต่ผู้มีอำนาจในเรื่องอนุญาตให้ใช้สารพิษกลับอนุญาตให้ใช้ต่อไป โดยไม่นำพาต่อความเดือดร้อนและอันตรายร้ายแรงที่บังเกิดขึ้น

ประชาชนจึงหมดหวังที่จะพึ่งพาผู้ใด และต่างดิ้นรนหาวิธีการต่อสู้ กระทั่งรณรงค์กันว่าอย่าไปเลือกพรรคการเมืองใดๆ ที่ไม่มีนโยบายหรือทำทีที่จะให้เลิกใช้ยาพิษดังกล่าว

กลุ่มที่สอง คือกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโรคร้ายแรง อื่นๆ หลายโรค รวมทั้งญาติและครอบครัวซึ่งหมดหนทางรักษา โดยวิธีการรักษาแบบแผนปัจจุบัน และต้องการแสวงหาทางเลือกเพื่อเอาชีวิตรอด โดยมีหลักฐานปรากฏเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกแล้วว่า สารสกัดจากกัญชาสามารถรักษาโรคร้ายดังกล่าวได้หลายโรค แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตก็สามารถบรรเทาความเจ็บปวดและทำให้คนไข้ตายตาหลับ ไม่ต้องทุกข์ทรมาน ที่สำคัญคือไม่ล้างผลาญเงินทองของคนอยู่

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: อาทิตย์ 14 ตุลาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13686

หน้า: 1(ขวา), 2

Col.Inch: 73.13

Ad Value: 91,412.50

PRValue (x3): 274,237.50

Clip: Full Color

คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: ใครจะได้ฐานเสียง 10 ล้านคน?

ข้างหลังเหมือนดังที่เป็นอยู่

ประชาชนผู้ทุกข์เข็ญเหล่านี้มีจำนวนหลายล้านคนได้เรียกร้องขอความเมตตาปรานี แต่กลับไม่มีใครนำพา มิหนำซ้ำยังออกท่าทีที่จะถ่วงเวลาให้คนเจ็บตายต่อหน้าต่อตาโดยไม่ใยดี และยังมีท่าทีที่ถ้าหากทนกระแสไม่ไหวก็จะให้มีการผูกขาดแบบเดียวกับบุหรี่และสุรา ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ประชาชนหมดที่พึ่งแล้ว จึงทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพึ่งพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอยู่ระหว่างการพิจารณา

กลุ่มที่สาม ได้แก่ กลุ่มข้าราชการประมาณ 3 ล้านคน ที่เป็นหนี้สินมากมายมหาศาล และหลายกระทรวงมีหนี้สินสูงชนิดที่ล้นพ้นตัว จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ และก่อให้เกิดสภาพกู้หนี้ใหม่ ล้างหนี้เก่า แต่เพิ่มยอดหนี้มากขึ้นเป็นลำดับ จนยอดหนี้รวมทั้งหมดมากกว่า GDP ของประเทศไปแล้ว ทั้งเป็นต้นเหตุของความไร้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นต้นเหตุของการฆ่าตัวตายของข้าราชการ และเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันในวงราชการด้วย

ทั้งสามกลุ่มนี้ล้วนเดือดร้อนแสนสาหัส แต่กลับไม่มีการนำพาที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้หมดสิ้น อย่างมากก็แค่ฝ่าเอาหนารอดขอไปที ซึ่งทำให้ประชาชนผิดหวังและตกอยู่ในสภาพมีชีวิตอยู่แบบซังกะตาย ไม่รู้จะผินหน้าไปหาใคร

จนหนทางเข้าแล้วก็มีการรบกวนเบื้องพระยุคลบาททูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ซึ่งการเกิดกรณีเช่นนี้ควรที่ผู้มีอำนาจหน้าที่จะได้สำเหนียกในความรับผิดชอบและรู้สึกละอายแก่ใจบ้าง ว่าได้สร้างความเดือดร้อนต่อพระเจ้าแผ่นดินทั้งที่ตัวเองมีหน้าที่ต้องทำนุบำรุงราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุข

มีอำนาจหน้าที่แต่ไม่ทำหน้าที่ ปล่อยให้ราษฎรเดือดร้อนทุกข์เข็ญเป็นจำนวนมากมายมหาศาล ซึ่งถึงวันนี้ประชาชนต่างทำความเข้าใจร่วมกันแล้วว่า สภาพความเดือดร้อนทุกข์เข็ญที่เป็นไปในบ้านเมืองนั้นจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งคนดีมีฝีมือ ที่เอื้ออาทรต่อความทุกข์ร้อนของราษฎร

ดังนั้นพรรคใดก็ตาม นักการเมืองคนไหนก็ตามที่ใจไม่ใสสะอาด ไม่เห็นความเดือดร้อนของราษฎร หรือเห็นแล้วก็ทำเป็นเพิกเฉย หรือไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหา ก็เป็นการเสียเวลาที่จะเลือกหาเข้ามาดูแลบ้านเมืองและราษฎรต่อไป

เหตุนี้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหลายจึงต้องปักใจให้มั่น พยายามสรรหาพรรคการเมืองและนักการเมืองที่น่าพาต่อทุกข์สุขและความเดือดร้อนของราษฎร อย่าได้หลงคำหลอกลิ้นลมของใครไหนเป็นอันขาด!



ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ที่คณะรัฐมนตรี (กรม.) อนุมัติและให้ความเห็นชอบในหลักการ กำหนดให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง ต้องนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ ทำหน้าที่ขึ้นทะเบียน และจัดเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราที่กำหนด เป็นค่าร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท และเครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท รวมเป็น 450 บาทต่อตัว ทำให้เกิดกระแสคัดค้าน ความไม่เห็นด้วย ทั้งในวงสนทนาทั่วไปและผ่านสื่อสังคมออนไลน์

เสียงส่วนมากที่แสดงความไม่เห็นด้วยคัดค้านค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน ตัวแทนจากสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย กังวลต่อค่าปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนการขึ้นทะเบียนที่กำหนดไว้ไม่เกิน 25,000 บาท เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนเกินความจำเป็น โดยเฉพาะผู้มี

รายได้น้อยและมีสัตว์ในครอบครองจำนวนมาก อาจนำไปสู่ปัญหาการทิ้งสัตว์มากยิ่งขึ้น จึงเสนอความเห็น ให้มีการขึ้นทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ ส่วนการปรับผู้ฝ่าฝืน ควรเริ่มหลังกฎหมายประกาศใช้แล้ว 1 ปีและให้ปรับในอัตราน้อยไปหามาก

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นจุดบกพร่อง กราบขอโทษ อาจเร็วไปที่ไม่ได้ชี้แจงประชาชน โดยหลักการกฎหมายนี้ต้องการจัดระเบียบ ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ ที่ปัจจุบันเลี้ยงกันมากแต่พอลงมาแมวไม่น่ารักก็ปล่อยปละละเลย ไม่เลี้ยง นำไปปล่อยวัด หรือที่สาธารณะ

อย่างไรก็ดี จากเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน ไม่ได้คัดค้านการขึ้นทะเบียน การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงควรให้ร่างกฎหมายนี้ดำเนินไปตามกระบวนการ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุด หากจะมีค่าใช้จ่ายต้องเรียกเก็บ ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ การวางกฎเกณฑ์ที่แปลกไปจากเดิม แม้เป็นสิ่งดี และคนส่วนหนึ่งพอใจ ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป ควรมีทางเลือกสำหรับการเลิกเลี้ยงให้สัตว์ที่มีที่อยู่ การสนับสนุนแหล่งสงเคราะห์เอกชน รวมถึงปัญหาสัตว์เลี้ยงหลุดหลงจากเจ้าของ ก็ควรคำนึงถึง เพราะในต่างประเทศที่มีระบบจัดการที่ดี แต่ปัญหานี้ก็มีอยู่.

ข้าวอินทรีย์ไทยมีสะตูดัดเกณฑ์มาตรฐานจีน



จีนต้องการข้าวหอมมะลิจากไทย 1.2 ล้านตันต่อปี แต่ไทยสามารถส่งได้เพียง 386,000 ตัน... ในจำนวนนี้เป็นข้าวอินทรีย์ที่จีนให้การยอมรับเพียง 3,000 ตันเท่านั้นเอง

“จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและตลาดซื้อขายข้าว ชาวจีนให้ความสำคัญข้าวสุขภาพ ข้าวเป็นยามากขึ้น สังเกตได้จากตลาดค้าปลีกข้าวสารในจีน หลายๆแห่ง ข้าวสารทั่วไปราคาขายอยู่ที่ กก.ละ 10 หยวน (ประมาณ



50 บาท) ในขณะที่ข้าวอินทรีย์ราคาขยับขึ้นไปอยู่ 40 หยวน ได้ราคาสูงกว่า 4 เท่า แต่ข้าวอินทรีย์ของไทยที่ส่งไปจีนกลับได้ราคาไม่ต่างจากข้าวสารทั่วไป”

สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว อธิบายว่า แม้ข้าวอินทรีย์ของไทยที่ส่งออกไปจีนจะมีตรารับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ หรือไอโอมก็ตาม...แต่หากไม่มีตราสัญลักษณ์การรับรองมาตรฐานอินทรีย์จีน ข้าวที่ส่งเข้าไปจะถูกจัดเกรดให้อยู่ใน

ระดับเดียวกับข้าวทั่วไป
เมื่อถามว่าที่ผ่านมามีไทยส่งข้าวอินทรีย์ไปจีนบ้างหรือไม่?
คำตอบ...ขณะนี้ มีเพียง 4 บริษัท สามารถส่งออกข้าวอินทรีย์ไปได้แค่ปีละ 3,000 ตันเท่านั้นที่สามารถขายได้ราคาสูงในราคาข้าวอินทรีย์ เพราะเอกชนกลุ่มนี้

ได้ทำมาตรฐานอินทรีย์ร่วมกับจีน...ไม่ใช่เราทำกันเองแต่ฝ่ายเดียว
ในเมื่อตลาดจีนมีความต้องการข้าวเพื่อสุขภาพ ฉะนั้นเพื่อให้ตลาดข้าวอินทรีย์ไทยเติบโตส่งออกไปมาก คู่แข่งราคาที่ทำมานานสุดส่าหยังแรงทำ นายกฤษณพงษ์ เสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานข้าวอินทรีย์จะต้องหันมาทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายจีนที่ได้เสนอวิธีการมา 2 แบบ

แบบแรก...จัดทำมาตรฐานข้าวอินทรีย์ร่วมกันระหว่างไทย-จีน

“ฝ่ายจีนได้เสนอขอที่จะจัดทำแต่ยังคงยึดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐของไทยที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานยังมีความเห็นไม่ตรงกันทั้งที่ไม่ใช่เรื่องยากเพราะเรามีหน่วยรับรอง CB (Certification Body) ที่สามารถเปิดให้จีนเข้ามาติดตามระบบการตรวจสอบสินค้า วิธีนี้การส่งออกรวดเร็วเพราะช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่ปลายทาง”

อีกแบบ...จัดทำ โครงการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกัน

“นี่ก็เป็นอีกวิธีที่จีนเสนอให้กระทรวงเกษตรฯของทั้งสองประเทศมาเจรจาร่วมกันแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้ากัน ไทยมีหน้าที่พัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน COFCC



(China Organic Food Certification Center) หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรจีน ส่วนไทยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมตรวจสอบรับรองตั้งแต่ต้นทาง”

แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้จะเกิดขึ้นได้เร็วแค่ไหน ข้าวอินทรีย์ไทยจะได้ขึ้นห้างจีนแบบมีศักดิ์ศรีหรือไม่ขึ้นอยู่กับความซักซ้าของหน่วยงานราชการไทยเท่านั้น...เพราะจีนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก

เพ็ญพิชญา

พสกนิกรทั่วไทยจัดกิจกรรม รำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ประชาชนพร้อมใจ สวมเสื้อเหลือง ร่วมทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล

กรุงเทพธุรกิจ • พสกนิกรไทย ทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพร้อมใจร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

วานนี้(13 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง โดยนายกรัฐมนตรี เช้าวางพวงมาลาและนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน จากนั้นผู้ร่วมพิธีแต่ละหน่วยงานได้เข้าวางพวงมาลาตามลำดับ

ที่บริเวณโดยรอบห้องสนามหลวง มีการตั้งโรงครัวจิตอาสาพระราชทาน เพื่อแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้ประชาชนที่มาร่วมงานและยังมีประชาชนจิตอาสาที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร่วมงาน ขณะที่ในช่วงนี้ ประชาชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ ต่างทยอยเดินทางมาที่ห้องสนามหลวง เพื่อเตรียมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมช่วงค่ำไปวันนี้

ศิริราชจัดงานน้อมรำลึก ร.9

ขณะที่โรงพยาบาลศิริราช จัดงาน "ศิริราชานุภาพภิรมย์" ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประชาชนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์

ในพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลในช่วงเช้า ส่วนบรรยากาศ มีประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อเหลือง บางส่วนถือพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 นั่งอยู่บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยยังคงมองขึ้นไปบนชั้น 16 ซึ่งเคยเป็นที่ประทับรักษาพระอาการประชวร ด้วยความอาลัย

ส่วนในช่วงบ่ายมีพิธีสวดพระพุทธรูปมณฑลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และพิธีเจริญพระพุทธรูปมณฑลถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและในเวลา 15.52 น. อันเป็นเวลาสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช จะมีการร่วมกันเจริญจิตภาวนา

อุทยานราชภักดิ์ จัดนิทรรศการ

ขณะที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่จัดนิทรรศการ "ธ สถิตในด้วยใจไทยตราบนิจนิรันดร์" แสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จทรงงานใน จ.เชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ.2501 - 2542 จำนวน 55 ภาพ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพ เช่น โครงการพระราชดำริฝนหลวง โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำไฟฟ้าป่า ปาลานิล รวมถึงการศึกษาและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยจะเปิดให้ประชาชนได้เยี่ยมชมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

นอกจากนี้ภายในงานมีการสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นนิทรรศการจำลองเสมือนจริง โดยมีนาข้าวที่กำลังออกรวง สวนเกษตรผสมผสาน และบ้านที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสโดยมีวิทยากรให้ความรู้ ส่วนในช่วงค่ำมีพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

7 รอบ พระชนมพรรษา

50 ศิลปินจัดนิทรรศการภาพ

ที่ จ.ปทุมธานี นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี ร่วมเปิดงานในหลวงในความทรงจำ และนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภาพวาดที่สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจภาพความทรงจำที่มีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 จากศิลปินไทย 50 ท่าน ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค.นี้

ทบ.-ชุมชน จัดร้อยดวงใจแด่ ร.9

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบกองบัญชาการกองทัพภาคใต้ที่ 3 "ร้อยดวงใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9" บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี พล.ท.ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก (เสท.ทบ.) เป็นประธานกิจกรรมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การขับเสภา อาเศียรวาท ภัทรมหาราช ราชสดุดี และกราบสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

กองทัพเรือทำบุญตักบาตร

ในช่วงสายวานนี้(13 ต.ค.) พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าไตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องพระโรงพระราชวังเดิม ในช่วงเช้า ก่อนจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณลานหน้าอาคารบัญชาการกองทัพเรือ



คุ่มหมาแมวต้องชัด

แรงดันจากทุกสารทิศ ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกัน การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งคณะ รัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอไปเมื่อ วันที่ 10 ต.ค. ถึงกับต้องสะดุดลง

แรงดันที่ว่านั้น เกิดขึ้นจากที่เข้าใจร่วมกันว่า หากร่าง พ.ร.บ.นี้มี ผลบังคับใช้ ประชาชนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมกรณีที่มีสัตว์เลี้ยงอย่าง สุนัขและแมวถึงตัวละ 450 บาท หากไม่นำไปขึ้นก็อาจจะมีความผิด ต้อง เสียค่าปรับตัวละ 1-2.5 หมื่นบาท

มองเฉพาะตัวเลขค่าใช้จ่ายและค่าปรับ ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง และ ย่อมถูกมองว่าจะกลายเป็นภาระอย่างยิ่งสำหรับคนที่รับดูแลสุนัขและแมว จรจัด มูลนิธิ หรือวัด ซึ่งมักเป็นสถานที่ที่ต้องดูแลสัตว์ที่มีผู้นำมาปล่อย

แต่แล้วแรงดันก็ส่งผลให้เมื่อวันที่ 11 ต.ค.ที่ผ่านมา นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ต้องออกมาให้ สัมภาษณ์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความกังวล ในร่างดังกล่าว และได้ให้ข้อสังเกตในที่ประชุม ครม.ว่า เป็นเรื่องการจัด ระเบียบ รวมถึงแก้ปัญหาการทารุณสัตว์ ขึ้นทะเบียนไม่ให้มีการทอดทิ้ง สัตว์โดยไม่มีควมรับผิดชอบ

อย่างไรก็ตาม ขอให้กลับไปทบทวนเรื่องอัตรา ค่าปรับ การขึ้น ทะเบียน และรายละเอียดต่างๆ ที่จะมีผลกระทบหรือถือเป็นการ ผลักภาระให้กับประชาชนก่อนเสนอเข้า ครม.พิจารณาอีกครั้ง

ล่าสุด นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ต้องออกมา ยอมรับว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีจุดบกพร่องหลายด้าน และหลายกรณีที ระบุไว้ในรายละเอียด ก็ถือว่าอาจจะเร็วไป โดยยังไม่ได้ชี้แจงประชาชน

ทราบถึงรายละเอียดเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่หลักการและจุดประสงค์ที่แท้จริง คือ ต้องการจัดระเบียบดูแลสวัสดิภาพสัตว์

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยอมรับว่า จะแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยหลังจากนี้จะเสนอให้ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง สมาคม ชมรม มูลนิธิ ภาคประชาชน มาร่วมด้วยเสนอแนะทางออก ของเรื่องนี้ รวมถึงอาจจะมีการแบ่งผู้เลี้ยงสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่ม องค์กร มูลนิธิ วัด ประชาชนที่เลี้ยงทั่วไป และเลี้ยงเพื่อการค้า เช่น กำหนด จำนวนสัตว์เลี้ยงในครอบครัวจะเป็นกี่ตัวที่ไม่เกินกำลัง สมาคม มูลนิธิ กลุ่มการค้าพาณิชย์ ที่ไม่เสียค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ดี แม้การออกมาชี้แจงจะทำให้เสียงค้านจะแผ่วลงไปบ้าง แต่ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงตามที่ร่าง พ.ร.บ.ระบุ ไว้ในครอบ ครองซึ่งสนใจติดตามข่าวนี้ ก็ตื่นตัวอย่างยิ่งที่จะตามติดเรื่องนี้ต่อไป เพราะเชื่อว่าส่งผลกระทบต่อตัวเองโดยตรง

แน่นอนว่า เสียงคัดค้านต่างก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หาก ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้อาจจะจบลงที่การเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และสุดท้ายก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุนัขและแมวถูกทอดทิ้ง กลายเป็น สัตว์เถื่อนให้รัฐต้องดูแลเพิ่มขึ้นอีกมากมาย

แม้ในที่สุดเรื่องค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนอาจจะลดลง หรือ กระทั่งขึ้นทะเบียนฟรี แต่รัฐบาลต้องลองนึกถึงภาพปัญหาอื่นๆ ที่ยัง ชุกชอนอยู่อีกมากมาย เช่น ประชาชนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้สูงอายุ อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการขนย้ายสัตว์ไปขึ้นทะเบียน ได้อย่างสะดวก สัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวไม่ได้มีอุปนิสัยเหมือนๆ กัน ทุกตัว จุดลงทะเบียนอาจจะเกิดเหตุโกลาหลได้

ทั้งนี้ เจตนาของการขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะในแง่การ จัดระเบียบให้มีเจ้าของหรือผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือระบบติดตามที่ เป็นฐานข้อมูลได้ แต่รัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องชี้แจงให้เห็น หรือมีการประชาสัมพันธ์ว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะก่อให้เกิดสวัสดิการหรือ ได้รับความประโยชน์ในแง่ไหนที่เป็นรูปธรรมบ้าง ส่งผลดีในระยะยาวอย่างไร ซึ่งจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือตามมา และที่สำคัญคือต้องมี หลักประกันว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ใช่การผลักภาระให้ประชาชนแบกรับ ■

ครูหยุดจ้องตัดปมเก็บเงิน ค่าขึ้นทะเบียนหมา-แมว

โพสต์ทูเดย์ - สนช.ประกาศลั่นเสนอ
ตัดทั้งค่าปรับ ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน
หมา-แมวแหวกเสนอเข้ามา

นายวัลลภ ตังคณานุก์ษ ประธาน
กรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผย
ว่า จะเสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการ
ทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์
(พ.ศ. ...) ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว เพราะเป็น
ภาระประชาชนมากไป สำหรับค่าปรับที่
ระบุ 1-2.5 หมื่นบาท ควรไม่เกิน 5,000
บาท ตามกฎหมายเดิมปี 2540

ทั้งนี้ ภาครัฐต้องสร้างแรงจูงใจ

ให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน
เนื่องจากที่ผ่านมาท้องถิ่นประกาศให้นำ
หมา แมว มาขึ้นทะเบียนฟรีแต่ไม่ได้รับ
ความร่วมมือและกฎหมายเดิมไม่เคยปรับ
เจ้าของสัตว์แม่แต่รายเดียว สำหรับการ
ฝังชิปแม้จะเป็นวิธีที่ดีในการแก้ปัญหาสุนัข
แมว จรจัด หรือป้องกันสัตว์ทำร้ายคน
และโรคพิษสุนัขบ้าอาจใช้วิธีเก็บประวัติ
ถ่ายรูป ใส่ป้ายห้อยคอ หรือสักใบหูแทน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและ
สหกรณ์ กล่าวว่า จะดำเนินการทบทวน
กฎหมายฉบับนี้โดยจะไปหารือสำนักงาน
กฤษฎีกา เมื่อนำกฎหมายเข้าสภาจะเสนอ
ตั้งตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์เลี้ยง สมาคม ชมรม มูลนิธิ
ภาคประชาชน มาร่วมเสนอแนะ ■

ทัศนสถานการณ์

เกษตรฯ เตรียมย้ายล็อตใหญ่

นายเกษร บัญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เตรียมนำรายชื่อโยกย้ายข้าราชการระดับสูง (ซี 10) 10 ตำแหน่ง มีระดับอธิบดี 3 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวง 7 ตำแหน่ง เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาแต่งตั้งในช่วงกลางเดือนนี้ ซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายของกระทรวงเกษตรฯ โดยได้เปิดรับสมัครตามเกณฑ์คุณสมบัติของระเบียบราชการพลเรือน ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.จากผู้บริหารระดับ 9 (รองอธิบดี) มีขั้นตอนทดสอบวิสัยทัศน์ด้วย